



ประกาศ สมาคมแม่บ้านตำรวจ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและตัดสินเป็นผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา
บุตรข้าราชการตำรวจเรียนดี สายวิชาชีพ/อนุปริญญา และ ระดับอุดมศึกษา (ทุนต่อเนื่อง)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ตามประกาศสมาคมแม่บ้านตำรวจ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นสวัสดิการ
ให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ทุนประเภทที่ ๓ ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ เรียนดี สายวิชาชีพ/อนุปริญญา
(ต่อเนื่อง) จำนวน ๒๐ ทุน ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาทต่อปีการศึกษา

ทุนประเภทที่ ๔ ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ เรียนดี ระดับอุดมศึกษา (ต่อเนื่อง)
จำนวน ๕๐ ทุน ๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาทต่อปีการศึกษา

เนื่องจากมีผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจำนวนมาก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ
ตำรวจ สมาคมแม่บ้านตำรวจจึงได้พิจารณาเพิ่มจำนวนทุนการศึกษา รวมเป็นจำนวน ๑๑๖ ทุน
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินทุนการศึกษา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน
ผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาปรากฏ
รายชื่อ ตามบัญชี แนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้กำหนด
วันมอบทุนการศึกษา ในวันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องศรียานนท์ อาคาร ๑ สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการมอบทุนการศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ ลงทะเบียนร่วมรับทุนการศึกษา และ
นำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อแสดงตนในวันมอบทุนการศึกษา ดังนี้

๑. หนังสือแสดงเจตจำนงการรับทุนการศึกษา พร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด **และให้
ตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาตามคิวอาร์โค้ดด้านล่างประกาศฉบับนี้ ภายใน
วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖**

๒. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการตำรวจที่เรียนดี
สายวิชาชีพ/อนุปริญญา และ ระดับอุดมศึกษา (ทุนต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

กรณี ผู้มีรายชื่อรับทุนการศึกษาตามประกาศฯ ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา
ในวันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ให้แจ้งในแบบตอบรับตามคิวอาร์โค้ด(ภายในวันศุกร์ที่ ๑ กันยายน
๒๕๖๖) ว่าประสงค์แสดงเจตจำนงในการขอรับทุนการศึกษาและทำสัญญารับทุนการศึกษาในวันที่ ๑๑
กันยายน ๒๕๖๖ หรือ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ณ สมาคมแม่บ้านตำรวจ อาคารสวัสดิการตำรวจ
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

/ทั้งนี้ หากผู้ที่.....

ทั้งนี้ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและตัดสินใจเป็นผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาไม่ได้แจ้ง
เจตจำนงในการขอรับทุนการศึกษาและทำสัญญารับทุนการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่า
สละสิทธิในการขอรับทุนการศึกษา และจะดำเนินการตัดรายชื่อออกจากบัญชีผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา
สำหรับข้อมูลข่าวสารการรับทุนการศึกษาติดตามได้ทางเว็บไซต์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ
<https://policewives.police.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(สุนนา กิตติประภัสร์)

นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ



แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา